

## ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 31.15/16 อ่อนค่าจากวานนี้ รอปัจจัยใหม่หนุนทิศทาง คาดกรอบ 31.05-31.25

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (6 พ.ค. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.15/16 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเย็นวานนี้ที่ปิดตลาดที่ระดับ 31.07 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทเช้านี้อ่อนค่าจากเย็นวาน แต่โดยภาพรวมวันนี้ยังไม่แน่ว่าจะมีปัจจัยอะไรใหม่ที่มีผลต่อทิศทางของค่าเงินมากนัก คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ แต่คืนนี้ต้องติดตามการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ โดยเฉพาะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ขณะที่ในประเทศ ยังไม่มีปัจจัยที่เด่นชัดมากนัก นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.05-31.25 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (5 พ.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.35042% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.36244%

### \* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 109.35/38 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานที่ระดับ 109.34 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.2002/2004 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานที่ระดับ 1.2005 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 31.183

บาท/ดอลลาร์

- กรม. เห็นชอบแพคเกจช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครอบคลุมเงินกว่า 2.35 แสนล้านบาท แบ่งเป็นระยะเร่งด่วน ทำได้ทันที ทั้งปล่อยกู้ฉุกเฉิน พักหนี้ ช่วยค่าน้ำ-ไฟ แจกเงิน "เราชนะ - ม 33 เรารักกัน" ให้เงินอีก 2,000 บาท ส่วนระยะที่สอง วงเงินอีก 1.4 แสนล้านบาท เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อด้วยการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 200 บาท/เดือน คนละครึ่งเฟส 3 คนละไม่เกิน 3,000 บาท และแจกอี-วาชอร์ สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท-คน คาดระยะที่ 2 ช่วยให้เงินสะพัดเข้าระบบเศรษฐกิจอีกกว่า 4.73 แสนล้านบาท

- รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ กำลังเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาการส่งออกสินค้าของไทยทั้งทางบก และทางทะเล โดยสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหนานหนิง เร่งหารือกับทูตเกษตรกวางโจว เพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้า และผลไม่จากไทยไปจีน หลังพบว่าด่านโหย่วอี้กวน ซึ่งเป็นด่านนำเข้าส่งออกสินค้าขนาดใหญ่ประสบปัญหาจราจรติดขัดหนักช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา จึงขอให้จีนช่วยเปิดช่องทางเข้าออกเพิ่มจาก 6 ช่องเป็น 12 ช่อง เพื่อบรรเทาปัญหาการขนส่ง โดยเบื้องต้นทางการจีนได้ตอบรับจะเร่งดำเนินการให้แล้ว

- ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO) อยู่ในโซนร้อนแรงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่หวังแผนการกระจายวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โควิด-19 และผลประกอบการ บจ.ขณะกึ่งวลการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ และการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ

- ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) และมูดีส์ อนาลิติคส์ เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐพุ่งขึ้น 742,000 ตำแหน่งในเดือนเม.ย. แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 800,000 ตำแหน่ง

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา นิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (5 พ.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร ประจำเดือนเม.ย.ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี้

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (5 พ.ค.) หลังจากนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐได้ออกมาชี้แจงว่า เธอไม่ได้คาดการณ์หรือให้คำแนะนำว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ สัญญาทองคำยังได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนเม.ย.

- นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนเม.ย.ของสหรัฐซึ่งกระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ ด้านนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะพุ่งขึ้นแตะระดับ 1,000,000 ตำแหน่งในเดือนเม.ย. และคาดว่าอัตราว่างงานจะลดลงสู่ระดับ 5.8%

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้